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Business Use 

บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 10/2568-3 

วันอังคารท่ี 11 มีนาคม 2568  เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ หองประชุมช้ัน 10 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเขารวมการประชุม  

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ  

3. คุณศิวาพร เฟองฟูสิน 

4. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย  

5. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

6. คุณชนิดา อยูเชื้อ  

7. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

8. คุณสุพจน รุงเจริญ 

9. คุณบุญชู สมบูรณศักดิกุล 

10. ดร.นีรนารถ จิณะไชย (ท่ีปรึกษา) 

11. คุณมุกดา โจวตระกูล 

12. คุณพรนภา หอพิทักษกุล 

13. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 

14. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 

15. คุณภูวดล อางสันติกุล 

16. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล 

17. คุณนาคาญ ทวิชาวัฒน 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไมเขารวมการประชุม 

1. คุณวิมลศิริ ปญจธนศักดิ์ (ท่ีปรึกษา) 

2. คุณธนวัฒ พิบูลยสวัสดิ ์

3. คุณภูสิฏฐ ศรีโรจนภิญโญ  

4. คุณมณีรัตน สุขจิตร 

5. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ (ท่ีปรึกษา) 

6. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี (นายกสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทยกิตติมศักดิ์) 

7. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ (ท่ีปรึกษา) 

8. คุณณิญาภรณ อรุณรัตน 

9. คุณสายใจ พรหมเดเวช 
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สมาชิกและผูเขารวมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ สุริเจย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

2. คุณพรพรรณ นิติภานนท บริษัท คอลเกต ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 

3. คุณรสสุคนธ แซเหลา บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 

4. คุณณศิภัสร บริษัท เอส แอนด เจ อินเตอรเนชั่นแนล เอนเตอรไพรส 

5. ผูแทนจาก บริษัทศารายา เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด) จำกัด 

6. คุณนุชญาดา ศิริธนวัส เจาหนาท่ีสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย 

7. คุณณัฏฐิณี เนตรอำไพ บริษัทยูนิลีเวอร (ประเทศไทย) จำกัด 

8. คุณสมภพ จรัสสุทธิธรรม บริษัท คอลเกต ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 

 

เปดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 ประธานไดเปดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจงใหทราบ 

ทานประธานแจงใหทราบในเรื่องดังตอไปนี้ 

1) ทางสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว) จะจัดสัมนาโตะกลมเพ่ือระดมสมองสำหรับการ

แกปญหา โดยทานประธานจะเขาประชุมในงานดังกลาวเอง ท้ังนี้หากมีทานใดติดปญหาในดานใดขอใหแจงมาท่ีทาน

ประธานไดโดยตรง 

2) ในวันท่ี 25 มิถุนายน ทาง ACA จะเดินทางมาประเทศไทยเพ่ือเขารวมงาน Cosmoprof จึงขอใหทีมงาน

เตรียมการตอนรับไวดวย 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งท่ี 9/2568-2 วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ 2568 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1   ความคืบหนากับปญหาภาษีสรรพสามิตสำหรับสินคาท่ีเขาพิกัด 3302 เปนน้ำหอม  

ฝายเลขาไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ยังคงมีสมาชิกแจงปญหาในประเด็นนี้มีอยางตอเนื่อง ซ่ึงในขณะนี้

สมาชิกหลายทานมีความกังวลในหลายประเด็นดังตอไปนี้  

1) เรื่องท่ีเจาหนาท่ีสรรพสามิตจะเริ่มดำเนินการเขาตรวจโรงงานเพ่ือตรวจสอบสินคาคงคลังวาควรจะตองปฎิบัติ

ตัวอยางไร 

2)  เรื่องการเก็บภาษีท่ีปฎิบัติไมตรงกันของแตละดาน และสูตรคำนวณการเก็บท่ียังคอนขางหลากหลาย 
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 ท้ังนี้ทางสมาคมฯ และสภาอุตสาหกรรมยังคงตามจดหมายท่ีสงไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเม่ือ

วันท่ี 21 มกราคม 2568 อยางตอเนื่องแตยังคงไมไดรับการตอบกลับจากทางสรรพสามิต ทางกรรมการไดมีการพูดคุย

กันอยางแพรหลายและไดสรุปวาจะลองประสานงานทางสถานทูตของประเทศผูผลิตหัวน้ำหอมหลักท่ีนำเขามา

ประเทศไทยเพ่ือประสานงานในประเด็นดังกลาวตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายใหฝายเลขาและกรรมการประสานงานทางสถานทูต รวมถึงหนวยงาน

ท่ีคาดวาจะเก่ียวของเพ่ือใหรับทราบถึงประเด็นปญหาของสมาชิกสมาคมตอไป 

 

 3.2 การเรียกเก็บคาบำรุงสมาชิกสมาคมฯ ประจำป 2568  

 คุณนุชญาดา เจาหนาท่ีสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย ไดแจงใหกรรมการทราบวาในขณะนี้ไดมีสมาชิกชำระ

คาบำรุงสมาชิกมาแลวประมาณ 113 รายการ และไดทำการติดตามบริษัทอ่ืนๆ ทางอีเมลไปแลว คุณมุกดาไดแจงแก

ท่ีประชุมวาฝายทะเบียนสมาคมฯ จะตองทำการอัพเดทรายชื่อบริษัทสมาชิกกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการคา จึงขอให

กรรมการและสมาชิกท่ียังไมไดชำระคาบำรุงสมาชิกทำการชำระกอนภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2568 หรือกอนการ

ประชุมสามัญประจำป เพ่ือไมใหเสียสิทธิ์การเลือกตั้งและสิทธิ์การเปนกรรมการ 

 มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหติดตามความคืบหนาแลวมาแจงกรรมการในการประชุมครั้งถัดไป 

 

3.3 ความคืบหนาในการจัดงานประชุมสามัญประจำป 

คุณนุชญาดา เจาหนาท่ีสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย ไดแจงใหกรรมการทราบวาขณะนี้มีผูลงทะเบียนแลว

จำนวน 26 ทาน คุณศิวาพรไดแจงกรรมการเพ่ิมเติมวาในขณะนี้วิทยากรจากทางสำนักงานคณะกรรมการคุมครอง

ผูบริโภค (สคบ) รวมถึงจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไดตกลงมาเปนวิทยาการตามกำหนดการเปนท่ี

เรียบรอยแลว พรอมกันนี้ทางกองเครื่องสำอางไดใหความอนุเคราะหทางสมาคมฯ พรอมสงเจาหนาท่ีจากทุกสวน

ปฎิบัติงานมาเขารวมประชุม (ไมรับประทานอาหารกลางวัน) เพ่ือชวยตอบปญหาท่ีทางสมาชิกอาจสอบถามข้ึนมาได

ในทุกสวน 

 มติท่ีประชุม รับทราบ และขอบคุณคณะทำงานท่ีชวยดำเนินการประสานงานวิทยากร ดร.นรีนารถตอบรับ

เปนผูดำเนินรายการในชวงของการเสวนา และประธานขอใหกรรมการทุกทานชวยกันประชาสัมพันธงานเพ่ือใหมี

ผูสมัครมากข้ึน 

 

3.4 ความคืบหนาเรื่องการแกไข พรบ. เครื่องสำอาง 

ทางฝายเลขาไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาไดมีการนำสงจดหมายแสดงความคิดเห็นตอการประเมินผลสัมฤทธิ์

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 รวมกับทางสภาอุตสาหกรรมเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังนี้ทางกองเครื่องสำอาง

และวัตถุอันตรายไดแจงวาจะมีการประชุมรวมกันอีกครั้งในวันท่ี 31 มีนาคม 2568 เพ่ือสรุปความคิดเห็นท่ีไดมา

ท้ังหมดกอนจัดทำราง พรบ.เครื่องสำอาง ฉบับใหม  

 มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายใหฝายวิชาการสงตัวแทนเขารวมประชุมดังกลาวแลวมาแจงความ

คืบหนาใหกรรมการทราบเปนลำดับถัดไป 
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วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 รับรองสมาชิกใหม 

 ทางบริษัท ไวสพลัสโกร จำกัด (ผูผลิตเคร่ืองสำอาง) และบริษัทคิว โร เซอรติฟเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ผูตรวจ

รับรองดานการรับรองมาตรฐานสากล) ไดสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมผูผลิตเคร่ืองสำอางไทย ในสวนของบริษทั ไวสพลัสโกร

ไดสงเอกสารอยางครบถวน สวนบริษัท คิว โร เซอรติฟเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ไมมีเอกสารการจดแจงเคร่ืองสำอาง

เนื่องจากเปนหนวยตรวจ ไมไดนำเขาหรือผลิตเคร่ืองสำอางเอง ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 2-3 จึงขอใหกรรมการ

พิจารณา 

 มติท่ีประชุม รับรองการเปนสมาชิกของท้ัง 2 บริษัทและขอใหฝายเลขาสงใบแจงหนี้เพ่ือชำระคาบำรุง

สมาชิกกอนรับเปนสมาชิกอยางเปนทางการตอไป 

 

 4.2 งบรายรับ-รายจาย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2568  

 คุณภูวดลรายงานงบรายรับ-รายจาย ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2568 แทน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

Jan-68 1มกราคม-31 ธนัวาคม 2568

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2568 315,388.00 315,388.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 0.00 -                                                  

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 -                                                  

เงินรับบริจาค 0.00 -                                                  

ขายหนงัสือ 0.00 -                                                  

รายไดอื้�น 0.00 -                                                  

รวมรายรับ 315,388.00            315,388.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั 15,000.00              15,000.00                                      

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          -                                                  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 701.86                    701.86                                            

ค่าไฟฟ้า -                          -                                                  

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2568 -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยอื�น 7,757.50                7,757.50                                         

รวมค่าใชจ้า่ย 23,459.36 23,459.36 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย 291,928.64 291,928.64 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2568 291,928.64 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน มกราคม 2568
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 4.3 เสนอเล่ือนการประชุมประจำเดือนเมษายน 2568 เปนเดือนพฤษภาคม 2568  

 สืบเนื่องจากงานประชุมสามัญประจำปมีเจาหนาท่ีเขารวมงานเปนจำนวนมากทำใหกำหนดการในขณะนี้

ยาวจนถึงเวลา 16:00 ฝายเลขาฯ จึงขอเสนอใหเลื่อนการประชุมประจำเดือนเมษายน 2568 ไปเปนวันอังคารท่ี 13 

พฤษภาคม 2568 เพ่ือใหคณะทำงานสามารถโฟกัสกับงานประชุมสามัญประจำปของสมาคมฯ ไดอยางเต็มท่ี 

 มติท่ีประชุม อนุมัติตามท่ีฝายเลขาเสนอ 

 

 4.4 บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะวิทยาศาสตร) 

 คุณมุกดาไดแจงใหท่ีประชุมทราบวาทางคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหงไดติดตอสมาคมฯ ผาน

คุณมุกดาเพ่ือทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 4  

 มติท่ีประชุม ใหฝายเลขาเวียนรางบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเพ่ือใหกรรมการพิจารณา ท้ังนี้

หากทานใดมีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมสามารถแจงท่ีคุณมุกดาหรือฝายเลขาได 

 

วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 5.1 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงความเห็นตอรางพระราชบัญญัตินำเขา สงออก และนำผาน

ผลิตภัณฑสุขภาพ ครั้งท่ี 2 วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2568  

 เนื่องจากคุณณิญาภรณติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได คุณสุพจนจึงรายงานแทน โดยคุณสุพจนได

แจงใหที่ประชุมทราบวาการประชุมเชิงปฎิบัติการครั้งนี้เปนการรับฟงความคิดเห็นจากภาคเอกชนเปนครั้งแรก โดย

ในการประชุมครั้งท่ี 1 ท่ีกองดานอาหารและยาจัดนั้นเปนการประชุมเฉพาะเจาหนาท่ีเทานั้น  

 ในการประชุมนี้ทางเจาหนาที่ กองดานอาหารและยาไดแจงกับผูประกอบการวารางพระราชบัญญัตินี้ ดัง

รายละเอียดในเอกสารแนบ 5 ไมซ้ำซอนกับกระบวนการในปจจุบันเพียงแตเปนปดชองโหวของกฎหมายที่มีอยู 

อยางไรก็ดีทางผูประกอบการยังมีขอกังวลตอรางพระราชบัญญัติดังกลาวในหลายประเด็น เชน กรณีการนำผานวา

ควรตองมีการชำเงินเพ่ิมเติมอีกหรือ เนื่องจากสินคาจะตองสงออกไปยังตางประเทศอยูดี รวมถึงการจัดเก็บคาใชจาย

เพิ ่มเติมที ่นอกเหนือจากกรณี License Per Invoice (LPI) และในประเด็นของกรรมการที ่มีสวนรับผิดชอบใน

พระราชบัญญัตินี้วาไมครอบคลุมแตละกองผลิตภัณฑท่ีทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดูแล 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 5.2 ประชุมรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติเศรษฐกิจผลิตภัณฑสุขภาพ ครั้งท่ี 3/2568 

วันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ 2568  

เนื่องจากคุณสายใจติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมได คุณศิวาพรและคุณนีรนารถจึงรายงานแทน โดย

กลาวถึงรายละเอียดวารางพระราชบัญญัติเศรษฐกิจผลิตภัณฑสุขภาพ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 6 นั้นเปนราง

พรบ. ที่แตกตางจากพรบ. อื่นๆที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ เนื่องจากเปนรางพรบ. ท่ี

ตองการผลักดันใหเกิดการพัฒนาและแกไขปญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑสุขภาพซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคาสูงและมี

ความสำคัญตอความมั่นคงดานสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงเสริมสรางระบบนิเวศของผลิตภัณฑ
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Business Use 

สุขภาพใหเขมแข็ง สามารถสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑสุขภาพ และเกิดการสงเสริมเศรษฐกิจผลิตภัณฑสุขภาพตลอด

หวงโซอุปทาน 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 5.3 ประชุมอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง วันศุกรท่ี 21 กุมภาพันธ 2568 (โดยคุณชนะชัย)  

 คุณชนะชัยแจงใหท่ีประชุมทราบวาการประชุมอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอางในวันศุกรท่ี 21 

กุมภาพันธนั้น เปนการพูดคุยเรื่องรางประกาศกระทรวงเรื่อง Microneedle ท่ีจะมาอยูขอบขายของผลิตภัณฑ

เครื่องสำอาง ซ่ึงในเบื้องตนจากการประชุมไดตกลงกันท่ีความลึก 100nm โดยตองยื่นเอกสารประกอบการจดแจง

เพ่ือยืนยัน และใหเฉพาะกรณีสินคาอยูในรูป patch พรอมกับท่ีฉลากสินคาตองการแสดงคำเตือนท่ีมีจำนวนมาก 

และในอีกสวนหนึ่งมีการประชุมเรื่องรางประกาศกระทรวงรวมถึงรางประกาศสำนักงานในเรื่องคำเตือนตางๆ อีก 9 

ฉบับ ซ่ึงท้ังหมดเปนการประกาศท่ีสอดคลองกับอาเซียนท้ังในเรื่องขอความและระยะเวลาบังคับใช  

 คุณชนะชัยไดแจงเพ่ิมเติมวารางประกาศท้ังหมดในขณะนี้มีการประชาสัมพันธอยูในเว็บกฎหมายกลางจึง

ขอใหทานท่ีมีประเด็นเพ่ิมเติมไปแสดงความคิดเห็นได ท้ังนี้หมดเขตแสดงความคิดเห็นในวันท่ี 14 มีนาคม 2568 

 มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายใหฝายเลขาประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบถึงการแสดงความ

คิดเห็นบนเว็บกฎหมายกลาง 

 

 5.4 ประชุมอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง วันจันทรท่ี 24 กุมภาพันธ 2568 (โดยคุณชนะชัย)  

 คุณชนะชัยแจงใหท่ีประชุมทราบวาการประชุมอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง ในวันจันทรท่ี 24 

กุมภาพันธ 2568 เปนการพูดคุยในเรื่องรางประกาศฉลากท่ีเก่ียวของกับยาสีฟนผสมฟลูออไรด ซ่ึงในประเด็นหลักๆ 

จะมีการเปลี่ยน 3 สวน สวนแรกใหระบุประเภทผลิตภัณฑเพ่ิมเติม เปนยาสีฟนผสมฟลูออไรด สวนท่ีสองคือใหระบุ

ปริมาณฟลูออไรด (ppm) และสวนสุดทายคือใหกำหนดคำเตือนเปนชวงอายุเด็กในการใชยาสีฟน ซ่ึงใหระยะเวลา

ผอนผัน 1 ปในการปรับแกไข 

 ทางสมาคมฯ ไดมีการสงจดหมายแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยาเปนท่ีเรียบรอยแลว โดยสรุปคือไมเห็นดวยเรื่องการแสดงคำเตือนตามชวงอายุเด็ก และขอเพ่ิมระยะเวลาผอน

ผันจาก 1 ป เปน 2 ป  

 คุณชนะชัยไดแจงเพ่ิมเติมวารางประกาศท้ังหมดในขณะนี้มีการประชาสัมพันธอยูในเว็บกฎหมายกลางจึง

ขอใหทานท่ีมีประเด็นเพ่ิมเติมไปแสดงความคิดเห็นได ท้ังนี้หมดเขตแสดงความคิดเห็นในวันท่ี 14 มีนาคม 2568 

 มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายใหฝายเลขาประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบถึงการแสดงความ

คิดเห็นบนเว็บกฎหมายกลาง 

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 เสนอกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย 



            สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 

7 
 

Business Use 

ทางสมาคมฯ ผูผลิตเครื่องสำอางไทย มีมติเสนอใหดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย เปนตัวแทนสมาคมฯ เปน

ผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ซ่ึงจะมีการพิจารณาในชวงนี้และกรรมการชุดปจจุบันจะหมดวาระใน

เดือนมีนาคม 2568 นี้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

6.2   (ราง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท ๔ (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. .... 

ฝายเลขาไดขอมติจากสมาคมฯ เพ่ือนำสงความคิดเห็นตอเรื่องดังกลาว เนื่องจากมีสมาชิกผูผลิตหลายทาน

แจงวาหัวน้ำหอมท่ีเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสำอางท่ีมีสวนผสมสาร Piperonal นั้นบางสวนมีปริมาณมากกวา 

1% จึงอยากใหพิจารณา % ท่ีเหมาะสมท่ีจะอนุญาตใหใชโดยอางอิงจากขอเท็จจริงของหัวน้ำหอมในปจจุบัน ท้ังนี้

เนื่องจากหัวน้ำหอมสวนใหญไมไดผลิตในประเทศไทย ทางสมาคมฯ จึงไดประสานงานไปยัง IFRA เพ่ือใหสงความ

คิดเห็นและขอมูลเพ่ิมเติมตอประเด็นดังกลาวตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

6.3 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผูผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 1/2568  ในวันอังคารท่ี 

13 พฤษภาคม 2568 

 


